



โพธิธรรมสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อ.โพทะเล จ.พิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2
ฉบับที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553



กิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร



การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ชนะเลิศระดับเขต
กิจกรรมการประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความ



โครงการอบรม การใช้โปรแกรม Sci Lab
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน



ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
เป็นตัวแทน ไปแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคที่ จ.แพร่



การจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ , การประกวดการจัดสวนถาด



นักเรียนเข้าร่วมการอบรมธรรม ณ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม แห่เทียนพรรษา
, โครงการงานวิทยาศาสตร์



คุณพรเทพ คุณวันเพ็ญ กัลย์พลกษ
ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท



สารจากผู้บริหาร

ในช่วงเดือน กรกฎาคม ที่ผ่านมามีกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ได้เข้าร่วม และไปสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะภาษาไทย , รางวัลชนะเลิศในการแข่งหมากฮอส , เปตองชาย อายุ 18 ปี และเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้นำความภาคภูมิใจมายังโรงเรียนของเรา ขอขอบคุณ คุณพรเทพ คุณวันเพ็ญ กัลย์พฤกษ์ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ ในฐานะศิษย์เก่า จำนวน 20,000 บาท

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคล และชุมชนเป็นอย่างดีจึงทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาในทุกด้าน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในรั้วโพธิธรรมสุวัฒน์แห่งนี้มีความซาบซึ้งและขอขอบพระคุณในความช่วยเหลือสนับสนุนจากท่านและสัญญาว่าในฐานะผู้บริหารจะให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

นายสะอาด สกุลดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

ทักทายจาก บก.

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ในภาคเรียนที่ 1 ทางโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลายประเภท เช่น การจัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของอำเภอโพทะเล ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 มาเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะได้นำเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบดังรายละเอียดของสารโพธิธรรมฉบับนี้

ท้ายที่สุดนี้ ขออำนาจศักดิ์สิทธิ์อันมีหลวงพ่ोजิน หลวงพ่อเพชร และหลวงพ่อยู่ จงคลบบันดาล ให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จ ความเจริญตลอดไป

นางอุไร มณีโชติ

ที่ปรึกษา : นายสะอาด สกุลดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ และรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย

บรรณาธิการ : นางอุไร มณีโชติ

คณะทำงาน :

นางจินตนา	แพรวเจียว	นางสุชาลินี	มงคลดี
นางสุกานดา	ม่วงมา	นายกรไกร	ภูมิลิสา
นางสาวอำนวยการ	ปวีญ์	นางสาวเบญจรัตน์	โตเอี่ยม
นายพิศาล	ศรีประเสริฐ	นางสาววรัญ	วงราช
นางสาวอรอนงค์	พลชัยยา	นางสาวจิราพร	จาดเมือง
นางสาวพีพร	ศรีแก้ว	นางสาวบงกช	แต่่มทอง
		นางสาวกัญรัตน์	ศรีประเสริฐ

